
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๕ 
วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายพีรพงศ์    แสงเก่ง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒. นายทองอินทร์   แก้วภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายประทีป    หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    - ไม่มี - 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๖.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๗.  นายวีรยุทธ  สุขเจริญ   ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นางณิชาภา  สันป่าแก้ว  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๑. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๒. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 



 ๒
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    คร้ังที่ ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
ทีป่ระชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   

ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๕ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๑  ประจาํปี ๒๕๖๕  คราวเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  25๖๕  ม ี

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๕  เม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  25๖๕  จํานวน  
1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๖  วาระที่ ๒  และ ๓ 
 

๓.๑.๑ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตต ิ
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ในวาระที่ ๑ (ขัน้รับ
หลักการ) และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนดระยะเวลา
ในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖  จาํนวน ๓ วัน คอื ในระหว่างวันที่  16 - 18  สิงหาคม  256๕  ต้ังแต่
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลแมห่ล่าย โดยมี
คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย  ๑) นายสมศักด์ิ อภัยกาวี  เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ  ๒) นายทองอินทร์ แก้วภา  เป็นกรรมการฯ  ๓) นางเถลิงศรี ใจแก้ว  
เป็นกรรมการและเลขานุการฯ  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา  
เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบล 



 ๓
 

แม่หล่าย  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญติัฯ คืนให้กับสภาเทศบาล 
พร้อมสําเนารายงานการประชุมเพ่ือนําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งแจกให้ทุกท่านลว่งหน้าแล้ว
ก่อนวันประชุมสภาฯ ดังน้ันขอให้เลขานุการสภาช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เชิญครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จนัทรก์า -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถ่ิน รายงานน้ันอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ัน
เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานน้ัน” 

 

ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก” 

 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบหมาย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(สมาชิกสภาเทศบาล) กระผมนายสมศักด์ิ  อภัยกาวี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานผลการ

ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ดังน้ี 

 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๕ ได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จํานวน ๓ วัน คือ ในระหว่างวันที่  16 - 
18  สิงหาคม  256๕  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม
เทศบาลตําบลแม่หล่าย น้ัน ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
 

ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  จึงมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และ
พิจารณาดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 



 ๔
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาเทศบาล)    แม่หล่ายน้ัน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้ทราบมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งได้เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิมไว้ทุกประการ 
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ในวาระที่  ๒  
ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

   พ.ศ.๒๕๖๖  ในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออก 
   เสียง) 

 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเครื่องด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

 
 

๓.๑.๒ วาระที่ ๓  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิ
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  เมื่อที่ประชุมมมีติให้ผ่านรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๖  ในวาระที่ ๒ แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที ่ ๓  ขอให้เลขานุการสภา

เทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จนัทรก์า -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไมม่ีการอภิปรายเว้นแต่ที่  
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    หรือไม”่ 
 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ตามระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจง ในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการอภิปรายนะครับ เว้นแต่ 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร หากสมาชิกท่านใดจะ

เสนอให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม ่ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม                      -  ไม่มีข้อเสนอใด 
 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ผมขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ตราร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นเทศบัญญติั 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรอืไม่ หากเหน็ชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือ 
 



 ๕
 
มตทิีป่ระชุม                 -  มีมตเิหน็ชอบใหต้ราเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖๖  จํานวน ๑๑ เสยีง  (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้อําเภอ เพ่ือเสนอ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 
 
ที่ประชุม  -  รบัทราบ 

 
๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑๖ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑๖ ต่อสภาเทศบาล  ซึ่งในการขออนุมัติ 

   ดังกล่าวน้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)     มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้ง 

   ที่ ๑๖  โดยมีรายการโอนเงินงบประมาณ ดังน้ี 
 

สํานักปลดัเทศบาล 
 

   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ต้ังไว้  
๒๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๘,๙๙๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด 
๑,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๗,๙๙๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการพัดลม ราคา ๑,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นพัดลมชนิดต้ังพ้ืน  
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว  



 ๖
 
เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
 

ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ระบายความร้อนภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แต่เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดังกล่าว 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าจัดซ้ือพัดลม จํานวน ๑ ตัว ด้วย 

   คะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน รายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน ต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด  ๓๐,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๑๒,๐00.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๘,๐๐๐.- บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ราคา ๑๒,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นเคร่ืองผสมสัญญาณเสียงอนาล็อก 
2. มีช่องสัญญาณ Inputs ไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ 
 

เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 

 

ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๒,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เน่ืองจากครุภัณฑ์เดิมชํารุดและไม่สามารถซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้สามารถใช้งาน
เป็นปกติได้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองผสม
สัญญาณเสียงดังกล่าว 

 



 ๗
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าจัดซ้ือเครื่องผสมสัญญาณเสียง  

   จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ต้ังไว้  
๒๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด  ๗,๙๙๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด 
๑,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๖,๙๙๐.- บาท 
 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการพัดลม ราคา ๑,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นพัดลมชนิดต้ังพ้ืน  
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว  
 

เป็นไปตามราคาท้องตลาดเน่ืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ 
 

ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑,๐00.- บาท   
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ระบายความร้อนภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน แต่เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดังกล่าว 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าจัดซ้ือพัดลม จํานวน ๑ ตัว ด้วย 

   คะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 
 



 ๘
 

๓.๓  ญตัติขอความเหน็ชอบการขออนญุาตดดูทรายของ บรษิทัคชาธารก่อสร้าง  
       จํากัด 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาต 
(ประธานสภาเทศบาล)     ดูดทรายของ บริษัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด ซึ่งในการขอความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว     

   น้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด 
๓ ข้อ ๑๘ (๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้คํานึงถึง ในด้านการ
ปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีบริษัทคชาธารก่อสร้าง 
(นายกเทศมนตรี)     จํากัด ได้ย่ืนเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย 

ที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ ๑๘ (๒) 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้คํานึงถึง ในด้านการปกครอง เช่น 
ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพ้ืนที่ขออนุญาตดังกล่าว 
อยู่ในพ้ืนที่บริเวณแม่นํ้ายม หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ
เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมชันสูตรสอบสวนบริเวณ
ที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานที่ดิน
จังหวัดแพร่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ดําเนินการจัดทําการประชุมประชาคมราษฎร
ที่ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ขออนุญาต ให้มาร่วมประชุมประชาคมพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นพร้อมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายหรือไม่ 
 
บัดน้ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ในการทํา
ประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดูดทราย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพนมขวัญ วัดบุญเจริญ   
หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ปรากฏว่ามติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้บริษัท
คชาธารก่อสร้าง จํากัด ดําเนินต่อสัญญาใบอนุญาตดูดทรายได้ จึงนําเรียนต่อที่ประชุม
สภา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 



 ๙
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด ขอได้โปรดยกมือ 

 

มตทิีป่ระชุม  -  ทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบ อนญุาตใหบ้รษิทั คชาธารก่อสรา้ง จํากดั ดาํเนนิการดดู 
   ทรายต่อไปได้ ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)      เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เมื่อวัน 

อังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองแนวพระราชดําริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สร้างความเข้าใจ ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่
มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นําผลประโยชน์มาถึงประชาชน ตลอดจน
ให้มีการจัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย สามารถสื่อสารถึงกันได้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชน
ในหมู่บ้าน และมีวิทยากรได้แก่ นางลาแพน หล้าคํามี ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
บางบ่อ ตําบลบ้านปิน อําเภอลอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ น้ัน 
 
ทั้งน้ี การดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ 3 คณะหลัก 
ดังน้ี 
 

1. คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย 
   1.1 คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
   1.2 คณะกรรมการด้านที่ 2 การดําเนินงาน 
   1.3 คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดําเนินงาน 

    



 ๑๐
 

      2. คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล 
       มีทั้งหมด ๖ งาน ซึ่งในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดน้ี จะขออนุญาตแจ้งรายช่ือ 
       สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแต่ละงาน ประกอบด้วย 
       2.1 คณะทํางานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

   - นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
       2.2 คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

   - นางกัญญา  พูนผล  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
       2.3 คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

   - นายรัก  ชัยยา  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
       2.4 คณะทํางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

   - นายทองอินทร์  แก้วภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
       2.5 คณะทํางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

  - นายอัครภพ  ถิ่นถา  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
       2.6 คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ 

  - นางเถลิงศรี  ใจแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
 

   ๓. คณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถ่ิน 
       มีทั้งหมด ๔ คณะ ซึ่งในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดน้ี จะขออนุญาตแจ้งรายช่ือ 
       สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย 
       ๓.๑ คณะทํางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช  ได้แก่ 

   - นายพิภาค  กรุงศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
   - นายอาคม  ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น รองประธานฯ 

            ๓.๒ คณะทํางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์  ได้แก่ 
   - นายพีรพงศ์  แสงเก่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 
   - นายประทีป  หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น รองประธานฯ 

       3.๓ คณะทํางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  ได้แก่ 
   - นายประสิทธ์ิ  วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 

       ๓.4. คณะทํางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  ได้แก่ 
             - นายชารี  ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็น ประธานฯ 

 
    -  สําหรับในส่วนของพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นน้ัน จากเดิมที่เทศบาลเคยกําหนดไว้  

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โจ้โก้แม่หล่าย และอีกจุดคือ
บริเวณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่หล่าย เน่ืองจากเป็นจุดที่ค้นพบต้นมะกอกไทย 
จึงได้กําหนดทั้ง ๒ จุดดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน แต่เน่ืองจากว่าใน
อนาคตน้ันพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะมีการปรับปรุง
สวนสาธารณะตามโครงการพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่ รอบรับการขยายตัวของเมือง
และพ้ืนที่เก่ียวเนื่อง และในส่วนของพ้ืนที่ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพ ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกในการดําเนินโครงการในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้ ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจึงขอ
เสนอพ้ืนที่บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
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